
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๘ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือ
ปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
ปัญหาการคมนาคม การจราจรแออัด การเร่งรัดขอให้สร้างสะพานลอย การขอให้ซ่อมแซมถนนทางหลวง 
แผ่นดิน ขอขยายถนนช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร การสร้างถนนจุดเชื่อมต่อ ความไม่ปลอดภัยของ 
การข้ามถนน การขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปัญหาด้านสาธารณสุข  
การก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ด้านแรงงานต่างด้าว ปัญหาการศึกษา การขาดแคลนบุคลากรครู 
การแจกจ่ายนมสำหรับผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เรื่องการประปาและการชลประทาน น้ำอุปโภคบริโภค  
การซ่อมแซมประตูฝายน้ำ สร้างเขื่อนริมคลอง เรื่องน้ำเน่าเสีย แผนการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  
การขุดลอกคลองระบายน้ำ น้ำกัดเซาะตลิ่งและการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ราคายางพาราตกต่ำ  
เนื้อหมูและเนื้อวัวเถื่อน เรื่องการขอติดตั้งไฟฟ้า การขอใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ปัญหาน้ำท่วม 
ปัญหาฝุ่น PM2.5 การโจรกรรมทาง Cyber ปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองลิกไนต์ และเรื่องสนามบิน 
นราธิวาส 

 
 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้ง 
ให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓)  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ และนายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  
ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ใน
ลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่ง 
ที่ว่าง จำนวน ๒ คน ดังนี้ 

สมาชกิภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 



๒ 
 

๑. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ให้ นางนันทนา  สงฆ์ประชา 
ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๖ พรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ ประกอบกับ นางสาวชนม์ทิดา  อัศวเหม  
ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ ๕ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคภูมิใจไทย 

๒. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ให้ นายชนินทร์  รุ่งธนเกียรติ 
ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๓๔ พรรคเพ่ือไทย เลื่อนขึ้นมาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ 

ที่ประชุมรับทราบ  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนำ นางนันทนา  สงฆ์ประชา  
และนายชนินทร์  รุ่งธนเกียรต ิปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารบัหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้จำนวน 
๔๙๙ คน 

 
 

ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. การพิจารณารายงานของวุฒิสภา 

๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๗ ได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ สภาองค์กรของผู้บริโภค 

๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๗ ได้พิจารณารับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นางสาวสุดท้าย  ชัยจันทึก  

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง นางเกล็ดนที  มโนสันติ์ รองผู้ว่าการตรวจเงิน 
แผ่นดิน และผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ 

สมาชิกฯ อภิปราย  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ 
เชิงธุรกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม มีข้อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ  
เรื่องการตรวจเชิงแนะนำตามมาตรา ๕๗ การมีระบบจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในส่วนของภูมิภาค 
๑๕ แห่ง และส่วนกลางคือที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการ
ต่อข้อร้องเรียน สำนักงานฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และโปร่งใส 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๓ 
 

 
 

 ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานการพิจารณาศึกษาและเสนอแนะการแก้ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการ
ประมงทั้งระบบ ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นางพวงทอง  อ่อนอุระ  
ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง 
 ประธานคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงาน  สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการ ตอบชี้แจงในประเด็น 
เกี่ยวกับเขตวัฒนธรรมพิเศษ คณะกรรมการประมงแห่งชาติ เรื่อง One Stop Service เรื่องแรงงานประมง  
การค้าแรงงานเถื่อน การฟ้ืนฟูประมงน้ำจืดและการออกใบอนุญาต การเลี้ยงปลาในกระชังหรืออ่างเก็บน้ำ 
การจำกัดวัชพืช เรื่องน้ำมันช่วยชาวประมง สัตว์น้ำขนาดเล็ก เรื่องกระบวนการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ 
เยียวยาอาชีพประมงไทย มาตรการช่วยเหลือสนับสนุนในด้านงบประมาณ เรื่องปัญหากฎหมายและเร่งรัด 
ให้แก้กฎหมายโดยเร่งด่วน อนาคตอาชีพประมงจะไม่มีผู้สืบทอดอาชีพ และการแก้ไขปัญหา IUU ที่ประชุม 
ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

จากนัน้ ผู้ปฏิบตัหิน้าทีป่ระธานของที่ประชุมไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระที ่๕ 
เรื่องทีค่้างพิจารณา (โดยเปน็การพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที ่๙ 
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗) คือ 

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์ และโลกาอัตโนมัติ  ซึ่ง นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑) 

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การปรับปรุงกฎหมายและหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่ง นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒) 

๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการ 
ในการส่งเสริมและควบคุมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่ง นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระที่ ๕.๓) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่คา้งพิจารณา 



๔ 
 

ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ  
ประกอบด้วย 
 ๑. รองศาสตราจารยธ์ีรณ ี อจลากุล ๒. นายชัย  วฒุิววิัฒน์ชัย 
 ๓. นายจิรายุส  ทรัพย์ศรีโสภา ๔. นางสาววสวุีร ์ สอดส่อง 
 ๕. นายฐาคณิษฐ์  พรทองประเสริฐ ๖. รองศาสตราจารย์ณฐัพงศ์  ชินธเนศ 
 ๗. นายเท่าพิภพ  ลิ้มจติรกร ๘. นายณัฐพงษ์  เรอืงปญัญาวฒุ ิ
 ๙. นายประสิทธิ ์ ปัทมผดุงศกัดิ์ ๑๐. นางสาวทิสรตัน ์ เลาหพล 
 ๑๑. นายธรีะชาติ  ก่อตระกูล ๑๒. นางสาวฐติิรตัน ์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล 
 ๑๓. นายสยาม  หตัถสงเคราะห ์ ๑๔. นางสาวละออง  ติยะไพรัช 
 ๑๕. นางสาวเพ็ญชิสา  หงษ์อปุถมัภ์ชัย ๑๖. นายชัยพร  ทบแป 
 ๑๗. นายเดวดิ  มกรพงศ ์ ๑๘. นายกอบกฤตย์  วิริยะยุทธกร 
 ๑๙. นายกิจจา  เหล่าบญุชัย ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวูงศ ์ อบุาลี 
 ๒๑. นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธุ ์ ๒๒. นายเพชรภูม ิ อาภรณ์รตัน์ 
 ๒๓. นายทวนชัย  นิยมชาต ิ ๒๔. นางสาวปุณณ์สริิ  บุณยเกียรต ิ
 ๒๕. นายศุภโชค  ศรีสขุจร  
 ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา ๙๐ วัน 

ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕  
เรื่องที่ค้างพิจารณาในลำดับถัดไป คือ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเปลี่ยนปีงบประมาณให้เหมาะสมแกฤ่ดกูาลเพื่อการแก้ไขปัญหา
ทางสังคม การลงทุน และการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ง นายทรงยศ  รามสูต  
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๔) 

ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล ความว่า “เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้กำหนด 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินและ  
การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ ที่มีลักษณะมุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณ
เป็นสำคัญ ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้ว่าปีงบประมาณ
หมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี 
พ.ศ. ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น แต่ด้วยข้อกำหนดปีงบประมาณตามกฎหมายดังกล่าว 
น่าจะมีความไม่สอดคล้องอาจไม่เหมาะสมกับฤดูกาล และเป็นอุปสรรคต่อการจัดสรรงบประมาณ  
เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม การลงทุน และการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณของประเทศที่มีลักษณะมุ่งเป้าหมายและผลลัพธ์ของบประมาณเป็นสำคัญ เพ่ือสนองตอบ 
ต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชน รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอเสนอ
ญัตติด่วนดังกล่าว” โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หน่ึง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 



๕ 
 

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นปัญหาประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ การเปลี่ยนแปลง
ปีงบประมาณสะท้อนเหมือนกับปีปฏิทินหรือเอกชน เรื่องการจัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้ของภาคเอกชน
กับภาคราชการไม่สอดคล้องกัน การวางแผนภาษีของบริษัทหากมีการเปลี่ยนแปลงของปีงบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณในโครงสร้างพ้ืนฐาน การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ การรายงานผล 
ทางการเงินงบดุล และการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกันกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ  
การสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบ ข้อดี ข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ ทำให้เกิดการใช้จ่าย 
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเท่าทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือประโยชน์ผลสัมฤทธิ์สูงสุดภายใต้งบประมาณแผ่นดิน 
ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 
 

ต่อมา ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามาตรการป้องกัน  
สร้างความปลอดภัยและแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากกรณีโรงงานผลิตดอกไม้เพลิง ซึ่ง นายสรชัด  
สุจิตต์ เป็นผู้เสนอด้วยวาจา เพื่อให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๑) และข้อ ๒๘ 
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  
คือ ญัตติด่วน เรื่อง เสนอแนะแนวทางป้องกัน กอบกู้ ฟ้ืนฟูเยียวยา อุบัติการณ์ โรงงาน - โกดังเก็บ
พลุระเบิด เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่ง นางสาวศนิวาร  บัวบาน  
เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ผู้เสนอญัตติทั้ง ๒ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ตามลำดับ โดยมีเหตุผลทำนองเดียวกัน ความว่า 
“ปัญหาของอุบัติเหตุดอกไม้ไฟระเบิดหรือพลุระเบิดมีการเกิดขึ้นมาหลายครั้ง ประเด็นแรกเกิดจากโรงงาน 
ที่ได้รับอนุญาตในการผลิตและจำหน่ายเกิดขึ้นตามวิถีชีวิตของประชาชน โรงงานที่ผลิตเป็นโรงงานขนาดเล็ก  
อาจไม่เข้าหลักกฎหมายของโรงงาน ประเด็นที่ ๒ การเก็บรักษาภายหลังได้รับการอนุญาตขาดการติดตาม 
ที่เพียงพอ ต้องไปปรับ พ.ร.บ. หรือแก้กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้เกิดความรดักมุและสร้างความปลอดภัย 
การให้ความรู้และการควบคุมให้ผู้ประกอบการให้ความรู้เพ่ือให้การสร้างตระหนักความปลอดภัยกับ
ผู้ปฏิบัติงาน และประเด็นสุดท้ายควรมีประกนัภัยให้กับผู้ปฏิบัตงิานด้วย การเสียหายครั้งนี้หวังว่าจะเป็น
ครั้งสุดท้าย จึงควรมีมาตรการที่ไม่ทำให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก” 

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นเหตุการณ์โรงงานผลิตพลุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี การสูญเสีย 
ชีวิต ทรัพย์สิน และกำลังสำคัญของครอบครัว การสนับสนุนให้มีกฎหมายควบคุมมาตรการป้องกันเหตุ
ดอกไม้ไฟที่ระเบิด การควบคุมโรงงานผลิต การมีระเบียบจัดจุดขายที่เป็นมาตรฐาน มาตรการการป้องกัน 
เหตุพลุระเบิด การขอให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงกลาโหม ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เร่งตรวจสอบโรงงานโกดังเก็บพลุวัตถุอันตรายทุกพื้นที่ 
 

ญัตตดิ่วนดว้ยวาจา 



๖ 
 

ทั่วประเทศ การให้เจ้าของกิจการและคนงานผู้ปฏิบัติต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับวัตถุระเบิด แก้ไขปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและข้อกฎหมาย ให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและ
การบังคับใช้กฎหมายควบคุม ป้องกันให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด การตรากฎหมายเพ่ือพัฒนาระบบ  
การรายงานข้อมูลฯ รวมทั้งตั้งกองทุนอุตสาหกรรมโรงงานและสถานประกอบการ ที่ประชุมได้มีมติให้สง่
ญัตติทั้ง ๒ ฉบับ ให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕  
เรื่องที่ค้างพิจารณาในลำดับถัดไป คือ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง ซึ่ง นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ 
ที่ ๕.๕) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ  
ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาค่าไฟฟ้าแพง ซึ่ง นางสาวธิษะณา  ชุณหะวัณ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ผู้เสนอญัตติทั้ง ๒ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล โดยมีเหตุผลทำนองเดียวกัน ความว่า “ด้วยรัฐมี
หน้าที่ที่จะต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐต้องไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนจนเกิน
สมควร ซึ่งการใช้ไฟฟ้าของประชาชนถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ
ประชาชนทุกครัวเรือนที่จะต้องมีไฟฟ้าไว้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างทั่วถึงและราคาย่อมเยา รวมถึง 
การประกอบอาชีพต่าง ๆ แต่ปัจจุบันกลับพบว่าประชาชนจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นที่รวมอยู่ใน
อัตราค่าไฟฟ้า ค่าบริการรายเดือน ค่า FT และภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมเป็นค่าไฟฟ้าทั้งหมดที่เรียกเก็บจาก
ประชาชน ทำให้ประชาชนต้องมีภาระค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ้น อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
และไม่สอดคล้องกับการดำเนินภารกิจของรัฐ จึงควรให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา
ศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไป” 

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาค่าไฟแพง อัตราค่าไฟฟ้าของต่างประเทศ  
ค่าไฟเฉลี่ยทั่วโลก เรื่องค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่าย 
ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้า การเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง การขอให้รัฐบาลขยาย
มาตรการลดค่าไฟฟ้าเพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน การขอให้ กกพ. ปรับเปลี่ยน 
ระยะเวลาในการพิจารณาค่า FT ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การใช้ Smart Meter การสนับสนุน 
โซลาร์เซลล์เป็นแบบ Net Metering การเปิดเสรีธุรกิจไฟฟ้า การสำรองพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมการผลิต 
การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน การขายคืนภาครัฐของ Solar Rooftop และการเปลี่ยนผ่าน 
ภาคพลังงานสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
  



๗ 
 

ปฏิบัติหน้าที่  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อน 
การพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

  
เลกิประชุมเวลา ๑๘.๔๓ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชมุ 

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 


